







สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
4 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	
<p>พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล - ลงนามถวายพระพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กระทรวงสาธารณสุข)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณท้องสนามหลวง และลงนามถวายพระพร ณ หน่วยราชการในพระองค์ 904 ด้านตะวันออก ในพระบรมมหาราชวัง</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหาร สธ. ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง</p> <p>- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณท้องสนามหลวง</p>	
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. อัปเดตความรู้โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (linetoday, สยามรัฐ, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์อัปเดตความรู้โควิด 19 ว่า 1. คาดประมาณจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจะสูงกว่าที่รายงานในระบบ 3.4 เท่า 2. หลายประเทศมีแนวโน้มล้มเหลวสายพันธุ์ไวรัสลดลง ถือเป็นความเสี่ยงและอุปสรรคในการวางแผนควบคุมโรคในระดับมหภาค 3. US HHS เตือน หากติดเชื้อซ้ำ เสี่ยงต่อการป่วยเข้า รพ. และเสี่ยง Long COVID เพิ่มขึ้น 2 เท่า 4. การติดเชื้อภายในครอบครัว เริ่มจากเด็กได้ราว 70% แนะนำใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.ธีระ ย้ำคำแนะนำในการป้องกันตัว 1.ตรวจพบติดเชื้อ ควรแยกตัวจากผู้อื่น 7-10 วัน 2.หมั่นอัปเดตข้อมูลให้รู้เท่าทันสถานการณ์การระบาดทั่วโลกเพื่อเตรียมรับมือ 3.หาความรู้ที่ทันสมัยทั้งเรื่องวัคซีน ยา และเรื่องโรค จากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ 4. ตระหนักถึงความจริงว่าโรคโควิด 19 ยังระบาดทั่วโลก และที่ปะทุซ้ำในไทยตอนนี้เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง และ 5. ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ ล้างมือ ไม่แชร์ของกินของใช้ เว้นระยะห่าง และใส่หน้ากากอย่างถูกต้องอย่าโควิดไม่ใช่หวัดธรรมดา ไม่ใช่หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ติดแล้วป่วยได้ ตายได้ และเสี่ยงต่อ Long COVID</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ธีระ เตือนว่า โอมิครอน ระบาดมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีการแตกหน่อ 1 พันสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือ XBB.x ที่ระบาดไปทั่วโลก โดยเฉพาะ XBB.1.16 และ XBB.1.9.1 ที่คาดว่าจะเข้ามาแทนที่ XBB.1.5 ที่เป็นสายพันธุ์หลัก ทำให้แต่ละประเทศต้องหาทางป้องกัน ส่วนประเทศไทยยังน่าห่วง เพราะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เปิดการท่องเที่ยว แต่เมื่อมีการเปิดเสรีการเดินทางโดยไม่มีมาตรการป้องกัน ทำให้โควิดมีการระบาดเป็นจำนวนมาก เห็นชัดจากช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะสงกรานต์ สถิติกรมควบคุมโรค พบมีผู้ป่วยนอน รพ. มากขึ้นต่อเนื่อง และหลังจากนี้อาจจะเพิ่มขึ้นอีก</p> <p>2. สหรัฐฯ ปรับแผนรับมือโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ เตรียมปรับแผนรับมือโควิด 19 ครั้งใหญ่ โดย 15 มิ.ย. จะสรุปสายพันธุ์ไวรัสหลัก ๆ ที่ระบาดเพื่ออนุมัติให้บริษัทผู้ผลิตสามารถผลิตวัคซีนขนาดใหญ่ให้ทันช่วงฤดูใบไม้ร่วง หรือราว ก.ย.-พ.ย. โดยยึดแนวทางและมาตรการรับมือการระบาดรายปี เช่นเดียวกับโรคติดเชื้อตามฤดูกาลอื่น ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่</p> <p>3. ล็อกดาวนโควิดทำให้อ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า คอลัมน์ Health News)</p> <p>- มีผลวิจัยของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ พบโรคอ้วนของกำลังพลในกองทัพสหรัฐฯ จากช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด 19 เพิ่มขึ้น เฉพาะในกองทัพบก ทหารประจำการเกือบ 1 ใน 4 กำลังอยู่ในภาวะโรคอ้วน และยังพบในกองทัพเรือสหรัฐฯ และนาวิกโยธินด้วย ห่วงทหารที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน มีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งร่างกายยังไม่แข็งแรงพอสำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งด้านกายภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า)</p> <p>- ช่วงฤดูฝนจะมีการระบาดของไวรัสโควิด 19 มากที่สุด รวมถึงโรคไข้เลือดออกที่กำลังกลับมาระบาด สร้างความวิตกกังวลแก่ผู้ปกครองที่ห่วงใยบุตรหลานวัยเรียน โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ระบุสถานการณ์ที่ระบาดมากในช่วงฤดูฝนเป็นไปตามการคาดการณ์ทางระบาดวิทยา กลุ่มเสี่ยงคือคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน รวมทั้งคนเคยติดเชื้อแล้วมีโอกาสติดเชื้อซ้ำ ย้ำว่าวัคซีนช่วยลดการป่วยและเสียชีวิต ขอให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุในบ้านไปฉีดวัคซีน</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>กฎหมายควบคุมกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า สกู๊ปแนวหน้า</p> <p>- คุณยุดา เดชชัย เจริญประสิทธิ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวถึง ประกาศ สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ซึ่งระบุว่าห้ามจำหน่ายให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี นอกจากนั้นยังมีประกาศ ศธ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ถ้าดูตัวกฎหมายตี ๆ จะพบว่ายังไม่ห้ามจำหน่ายในสถานศึกษา แต่ไปออกในลักษณะประกาศ ศธ. ส่วนประกาศ สธ. มีเพียงห้ามจำหน่ายในสถานที่ทางศาสนา หอพักตามกฎหมายหอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก ซึ่งเป็นช่องว่างทางกฎหมาย</p> <p>- คุณชนิตา วิชัยคำ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ.สมุทรปราการ เผยพบว่าเด็กและเยาวชนใช้กัญชามากขึ้น จากอันดับ 4 ในปี 2563 ขึ้นเป็นอันดับ 3 ในปี 2564 และในปี 2565 อยู่อันดับ 2 เป็นรองเพียงยาบ้าเท่านั้น ซึ่งน่าจะมาจากเด็กและเยาวชนเข้าใจว่าการปลดกัญชากออกจากบัญชียาเสพติด คือ การให้ใช้กันได้ อย่างเสรี ประกอบกับการหาซื้อได้ง่าย พบการขายแทบทุกชุมชน จนเด็กและเยาวชนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา</p>	=
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สธ.วางแนวทางดูแลแพทย์ชุดใช้ทุน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ch3plus, sanook, acnews)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. เผย สธ.วางแนวทางดูแลแพทย์ชุดใช้ทุนทั้งความเป็นอยู่และทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจบฝึกเพิ่มพูนทักษะจะเติมเต็มแพทย์ รพ.ชุมชน ได้มากกว่าร้อยละ 90</p>	-
<p>วันโรคเท้าปุกโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันเท้าปุกโลก ทั้งนี้ โรคเท้าปุกเป็นโรคที่เท้ามีลักษณะงุ้มเข้า ปิดตะแคง และเขย่ง เป็นความผิดปกติของเท้าที่พบได้บ่อยที่สุดชนิดหนึ่งในกลุ่มโรคที่เป็นแต่กำเนิด ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ กรรมพันธุ์ ลูกคนแรก พัฒนาการเท้าผิดปกติในครรภ์ และโรคบางอย่างที่ส่งผลต่อเจริญเติบโตของเท้า เป็นต้น ถ้ารักษาเร็วจะได้ผลดีโดยไม่ต้องผ่าตัด การรักษาทำได้โดยการดัดเท้าและใส่ฝักเท้าต่อเนื่อง ใส่รองเท้าเฉพาะ หากการใส่ฝักเท้าไม่ได้ผลจะพิจารณาผ่าตัด</p> <p>- นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า บางรายสามารถตรวจพบได้จากการอัลตราซาวด์ในช่วงที่มีการฝากครรภ์ แต่โดยทั่วไปแพทย์เฉพาะทางโรคกระดูกเด็กสามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจร่างกายเด็กหลังจากคลอดออกมาแล้ว ซึ่งไม่ได้ทำให้การรักษาช้าเกินไป นอกจากนี้แพทย์จะตรวจร่างกายระบบอื่น ๆ เพื่อหาสาเหตุร่วมที่อาจทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้น เช่น ระบบประสาทกล้ามเนื้อ เป็นต้น</p>	-
<p>เตือนนักดื่มระวังแอลกอฮอล์เป็นพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมและกระจายไปทุกส่วนของร่างกายภายในเวลา 5 นาที ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลาง เกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ เช่น ทำให้สมองเสื่อม ความคิดความจำบกพร่อง เกิดไขมันสะสมในตับ ตับอักเสบ และเกิดภาวะตับแข็งตามมา เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยพิษแบบเฉียบพลัน จะทำให้ขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือทะเลาะวิวาทได้</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สขย. กล่าวเพิ่มเติมว่า สัญญาณเตือนภาวะสุราเป็นพิษ เช่น เกิดอาการสับสน พูดไม่ชัดหรือพูดไม่รู้เรื่องอย่างหนัก อาเจียน จังหวะการหายใจผิดปกติหรือหายใจช้าลง ตัวเย็นผิดปกติ ผิวหนังซีดหรือกลายเป็นสีม่วง หมดสติ ไม่รู้สึกตัว หรือรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถตอบสนองการรับรู้ได้ ในกรณีที่ภาวะสุราเป็นพิษรุนแรง อาจส่งผลทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการโคมา สมองถูกทำลาย และอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด หากพบผู้มีอาการดังกล่าวให้รีบแจ้ง 191 หรือ 1669</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รณรงค์สงฆ์ไทยใส่ใจเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thejournalistclub)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากในควันบุหรี่มีสารนิโคติน ซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต ทำให้หัวใจเต้นเร็ว หากสูบบุหรี่ในระดับที่สูงเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เชิญชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 66</p> <p>- นพ.อภิชัย สิริกุลจิรา ผอ.รพ.สงฆ์ กล่าวถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ในพระสงฆ์ จากข้อมูลของ รพ.สงฆ์ปี 2564 - 2566 พบว่า มีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการคลินิกเลิกบุหรี่ 473 รูป และเลิกสำเร็จ 185 รูป โดยมีทีมสหวิชาชีพติดตามผลการให้คำปรึกษาทุก 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ซึ่งปัจจุบันคลินิกเลิกบุหรี่ รพ.สงฆ์ ได้รณรงค์ในพระสงฆ์ลด ละ เลิกด้วยวิธีการถวายนิโคตินทดแทน ได้แก่ หมากฝรั่งที่มีส่วนผสมนิโคติน การใช้น้ำยาบ้วนปากซึ่งจะทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไป และการใช้ยาปรับประเทานสำหรับเลิกบุหรี่</p>	-
<p>“THALANG MODEL” ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 11 เปิดเผยว่า รพ.กลาง จ.ภูเก็ต ใช้ “THALANG MODEL” เครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแบบไร้รอยต่อ มุ่งเป้าให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดำรงชีวิตตามปกติ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้ เผยผลการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน พบเสี่ยงการมองเห็นมากที่สุด เตรียมจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นพร้อมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ</p>	-
<p>อก. วิจัยยาเลิกบุหรี่สำเร็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- องค์การเภสัชกรรม ได้วิจัยและพัฒนายาเลิกบุหรี่ชนิดใหม่ คือ ยาเม็ดไซโทซีน จีพีโอ เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ ผลการวิจัยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลดี อยู่ระหว่างการขออนุมัติทะเบียนจาก อย. ประเภทยาควบคุมพิเศษ ที่จำหน่ายได้ในสถานพยาบาลเท่านั้น โดยจะเริ่มผลิตจำหน่ายยาในเดือนม.ค. 2567</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenews)</p> <p>- สถาบันทันตกรรม ชี้แจงกรณีคำแนะนำสุขภาพเรื่องวิธีกำจัดหินปูนง่าย แค่นวดฟัน อมเกลือ และอมน้ำมะนาวว่า เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งสาเหตุในการเกิดหินน้ำลายหรือหินปูนเกิดจากการตกตะกอนของแร่ธาตุในน้ำลายบนคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลัค (plaque) ที่หลงเหลืออยู่ เนื่องจากทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง เมื่อเวลาผ่านไปจะมีลักษณะแข็งขึ้นและยึดติดกับตัวฟัน มีสีเหลือง น้ำตาล หรืออาจเป็นสีดำ ผู้ป่วยจะไม่สามารถกำจัดออกเองได้ตามวิธีข้างต้น การรักษาที่เหมาะสมคือพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูน</p>	-
<p>กทม.เตรียมเฝ้าระวังฝีดาษวานร งาน pride</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย กทม. และ ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. เผยถึงมาตรการป้องกัน เตรียมพร้อมเฝ้าระวังการระบาดของโรคฝีดาษวานรของ กทม. โดยเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) โดยใช้แนวทางของ สธ. ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเกี่ยวกับลักษณะอาการ ลักษณะการแพร่เชื้อ รวมถึงวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้บริการคลินิกเฉพาะทาง และสั่งการให้ รพ.ในสังกัด เฝ้าระวังคนไข้ทั้ง ER และ OPD รวมทั้งมอบหมาย รพ.สิรินธร เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ขึ้น</p>	-
<p>เตือนอย่านำยา B5 ผสมเครื่องดื่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch7)</p> <p>- ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง เจ้าของแฟนเพจ "หมอแล็บแพนด้า" โพสต์ว่า ล่าสุดพบมีผู้นำยา B5 (บีไฟว์) benzhexol ที่ใช้รักษาโรคพาร์กินสัน และใช้ควบคุมผลข้างเคียงจากยาจากการใช้ยาจิตเวช มาผสมสูตรดื่มกินเพื่อให้มีเมา แนะนำผู้ปกครองต้องคอยสอดส่องและรู้เท่าทันลูกหลาน เมื่อกินยาตัวนี้เข้าไป ยาจะซึมซาบเข้ากระแสเลือดไปสู่สมองและระบบประสาท จะมึนงง หลอน เหงื่อออก ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว พุดไม่ชัด อ่อนเพลีย ปัสสาวะไม่ค่อยออก เป็นไข จุดจบคือสมองพัง ต้องเข้า รพ.จิตเวช</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปลอดไวรัสมาร์เบิร์ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ คอสมัน ข่าวสั้นรอบโลก)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ประกาศการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมาร์เบิร์กในแทนซาเนีย หลังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. ครบเกณฑ์เฝ้าระวัง 42 วัน ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา แทนซาเนียยืนยันผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 8 คน และผู้ป่วยเข้าข่ายอีกคนหนึ่ง ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย</p>	-